

ที่ ศธ ๐๔๒๗๘/ว ๖๗๖



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การประชาสัมพันธ์โครงการ Prime Minister's Science Award 2022

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดและขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ (ดาวน์โหลดได้จาก OR Code ท้ายหนังสือ)

ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของเยาวชน ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในสังคมปัจจุบัน และรูปแบบการพัฒนาทักษะที่สร้างสรรค์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านการทำ โครงการงานวิทยาศาสตร์ของเยาวชน ซึ่งนับเป็นโครงการหนึ่งที่มีส่วนร่วมส่งเสริมให้เยาวชนได้บูรณาการ องค์ความรู้และเกิดเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ จึงได้จัดทำโครงการ Prime Minister's Science Award 2022 ขึ้นเป็นปีที่ ๖ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเยาวชน ครูและสถานศึกษา ในการสร้างสรรค์โครงการงานวิทยาศาสตร์ และสร้างเครือข่ายเยาวชนและครูที่มีส่วนร่วมด้านการจัดทำโครงการงานวิทยาศาสตร์ให้มีความต่อเนื่องอย่างยั่งยืน นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการ Prime Minister's Science Award 2022 การจัดการประกวดโครงการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และธรรมชาติวิทยาระดับประเทศ เพื่อเสนอโครงการงานวิทยาศาสตร์ของเยาวชนและครูที่ส่งเสริม เยาวชนในการจัดทำผลงานด้านวิทยาศาสตร์ที่มีความโดดเด่น และเชิญชวนเสนอโครงการงานวิทยาศาสตร์ของเยาวชน และเสนอชื่อครูสายวิทยาศาสตร์ **ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและสมัครเพื่อเข้าร่วมในโครงการ Prime Minister's Science Award 2022** ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๗๑๒๖ ๓๖๓๔ (รักชนก) และ ๐๘ ๖๙๗๐ ๗๒๘๘ (วรภร) หรือ E-mail : woraporn@nsm.or.th องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ (อพวช.)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกศทิพย์ ศุภวานิช)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๙๐, ๐ ๒๖๒๘ ๕๓๓๕
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ eseb@obecmail.obec.go.th



สิ่งที่ส่งมาด้วย